



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว๕๓๕๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแห่ง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่า ตามที่ ก.ก. กำหนดนโยบายปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากระบบจำแนกตำแหน่งตามค่างาน (ระบบซี) เป็นตามความสามารถ (ระบบแห่ง) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติให้แจ้งว่า

๑. ก.ก. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้กำหนดบทเฉพาะกาล การใช้บังคับระบบจำแนกตำแหน่งแบบแห่งเป็นระบบเวลา ๑ ปี

๒. การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแห่งจะต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเลื่อนระดับ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งระบบแห่ง เพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามบทเฉพาะกาล

๓. ในห้วงระยะเวลาบทเฉพาะกาล คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลภายใต้มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ในระบบซีได้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉิตโรต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

ด่วนมาก

ที่มท๐๘๐๙๒/ว ๑๒๕



สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแห่ง

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

ตามที่ ก.ณ. กำหนดนโยบายปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากระบบจำแนกตำแหน่งตามค่างาน (ระบบซี) เป็นตามความสามารถ (ระบบแห่ง) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติให้แจ้งว่า

๑. ก.ณ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้กำหนดบทยุทธศาสตร์ การใช้บังคับระบบจำแนกตำแหน่งแบบแห่งเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๒. การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแห่งจะต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเลื่อนระดับ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งระบบแห่ง เพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามบทยุทธศาสตร์

๓. ในห้วงระยะเวลาบทยุทธศาสตร์ คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลภายใต้มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ในระบบซีได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. ก.อบต.) จะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ คชายุ่งยืน)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๓